



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๗ ราย ดังนี้

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางทัศนีย์ ทินราช	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๐๙๓	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
๒.	นางบุญทิพย์ นิมสอาด	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๑๕๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพระยืน กลุ่มงานการพยาบาล
๓.	นางนิตยา สุภามา	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๐๖๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานการพยาบาล
๔.	นางรัชฎาภรณ์ ภูดี	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๔๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชนบท กลุ่มงานการพยาบาล

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๕.	นางสุกัญญา โคตรศรีวงศ์	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๗๒๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กลุ่มงานการพยาบาล
๖.	นายบุญถม ชัยญวน	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๘๖๐๘	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย
๗.	นางกฤษณา เลหาศิริานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๖๑๙	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ตำบลเมืองเก่า

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๒ - ๗ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางทัศนีย์ ทินราช	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๖๒๐๓๖	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๖๒๐๙๓	ย้าย
๒	นางบุญทิพย์ น้อมสอาด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพระยีน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล	๖๐๑๖๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพระยีน กลุ่มงานการพยาบาล	๖๐๑๕๗	เลื่อนระดับ
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)		๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยีน จังหวัดขอนแก่น "				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระยีน"				
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบ้านฝาง กลุ่มงานการพยาบาล		
๓	นางนิตยา สุภามา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๐๐๖๐	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๖๐๐๖๓	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น "				๘๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านฝางโมเดล"				
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชนบท กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชนบท กลุ่มงานการพยาบาล		
๔	นางรัชฎาภรณ์ ภูดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๑๔๔๐	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๖๑๔๒๕	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น "				๑๐๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การประเมินแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเสี่ยงสูง (Stroke,MI,Head injuryและSepsis) โรงพยาบาลชนบท"				

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๕	นางสุกัญญา โคตรศรีวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๐๗๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๖๐๗๒๐	เลื่อนระดับ ชื่อผลงานส่งประเมิน "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย (Mild Traumatic Brain Injury) ของพยาบาลวิชาชีพและเครือข่ายกู้ชีพในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โครงการพัฒนาการปฏิบัติตามหน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาล (๗ Aspects of Care) ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย (Mild Traumatic Brain Injury) เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น"	๑๐๐%
๖	นายบุญถม ชัยญวน	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลอมคอม กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๖๒๐๗๖	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลอมคอม กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๘๖๐๘	เลื่อนระดับ ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนแบบมีส่วนร่วมภายใต้ระบบสุขภาพอำเภออำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น"	๑๐๐%
๗	นางกฤษณา เลาหตรีรานนท์	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลสำราญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๖๑๕๙๐	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิด ตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๖๑๖๑๙	เลื่อนระดับ ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โปรแกรมจัดการตนเองส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรู้และพฤติกรรมเพิ่มขึ้น"	๑๐๐%

๗/๗